

## Tập đoàn Anh Nga TNK-BP bắt đầu công việc sản xuất khí đốt từ mỏ Lan Đồi ngoài khơi Việt Nam

T&#225;c Gi&#7843;: Tr&#225;ng Ngh&#225;a

Th&#7913; Ba, 09 Th&#225;ng 10 N&#259;m 2012 07:58

Tài nguyên dầu khí ngoài khơi biển miền Trung và miền Nam Việt Nam đang bị Trung Quốc càn quét



□

Mỏ khí đốt Lan Đồi, cùng với mỏ Lan Tây, nằm tại lô 06.1 của Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu khoảng 360 km về phía đông nam DR

Trong buổi thông cáo công bố vào hôm nay, 09/10/2012, công ty dầu khí TNK Việt Nam, chi nhánh tập đoàn dầu khí Nga TNK-BP, cho biết đã khởi đầu giai đoạn sản xuất khí đốt từ mỏ Lan Đồi tại lô 06.1, ngoài khơi miền Nam Việt Nam. Mỏ Lan Đồi - cách thành phố Vũng Tàu 360 km - có sản lượng dự kiến 2 triệu mét khối mỗi năm.

Theo ông Alexander Dodds, Phó chủ tịch đầu hành bộ phận khai thác "đầu nguồn", « Sản phẩm phát triển của các mỏ ngoài khơi mang ý nghĩa to lớn trên phương diện chiến lược phát triển dài hạn của TNK-BP ».

Năm gần mỏ Lan Tây, nơi mà công việc khai thác đã được tiến hành từ lâu, tiến trình phát triển mỏ Lan Đ, chủ yếu là khai thác vào năm 2010, và đã tăng tốc độ đầu năm nay. Thông báo của TNK Việt Nam nói rõ là họ bắt đầu cho sản xuất một khối khí đốt đầu tiên, tại chỗ nhất 07/10/2012.

Xin nhắc lại là, tổp đoàn TNK-BP, mà hãng dầu khí Anh BP năm mua phần lớn, đã hoàn tất thỏa thuận mua phần tài sản của BP tại Việt Nam vào năm ngoái, bao gồm 35% cổ phần mà BP năm trong dự án lô 06.1, qua đó trở thành nhà đầu hành của lô này, bao gồm mỏ Lan Tây ở Lan Đ.

TNK-BP còn mua lại các tài sản khác của BP tại Việt Nam như 32,7% cổ phần trong các dự án dự án và thị trường của tuyến đường khí Nam Côn Sơn, và 33,3% cổ phần trong nhà máy điện Phú Mỹ 3.

Theo hãng tin Anh Reuters, vào cuối năm ngoái TNK- BP đã tiến hành ý định mua lại phần lớn ở Việt Nam. Trong chiến lược này, họ cho biết sẽ sàng đấu thầu mô hình trong chín lô khí đốt mà Chính phủ Việt Nam gọi là thầu vào khi này, và mua cổ phần của tổp đoàn Mỹ ConocoPhillips ở phía Bắc Biển Đông. Trước đó vào tháng Năm 2011, ConocoPhillips đã tiến hành muốn bán phần lớn của họ tại ba cổ phần ở Biển Đông.

Tài nguyên dầu khí ngoài khơi biển miền Trung và miền Nam Việt Nam đang bị Trung Quốc dòm ngó. Mới đây, tổp đoàn dầu khí hàng đầu của Trung Quốc CNOOC đã « ngang nhiên » phân lô vùng biển quy hoạch và thềm lục địa của Việt Nam rồi gửi họ quặng.

Bắc Kinh đang phương pháp khai thác dầu khí các vùng đó thuộc chủ quyền của Trung Quốc, bắt đầu là nhiều khu vực đã được Việt Nam trao cho người quốc thăm dò và khai thác từ trước đó rất lâu.

T&#225;c Gi&#7843;: Tr&#225;ng Nghĩa

Th&#7913; Ba, 09 Th&#225;ng 10 N&#259;m 2012 07:58

---

Cho đến nay, chưa rõ là liệu chào mời của CNOOC đến các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới hàng đầu, như BP và Shell có dầu khí thúc đẩy tham vọng của mình bằng việc khác : mua lại phần lớn trong các tập đoàn quốc tế.

Theo các nguồn tin báo chí Anh Quốc, vào tháng Sáu vừa qua, liệu đồng nghiệp của hãng Anh BP mua bán phần lớn của họ trong TNK-BP, hai tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc Sinopec và CNOOC đã tập trung mua lại các khoản tài sản đó.